

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๕๙๗๐๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม.๑๐๓๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวทางและคู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการเสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลน โดยปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายมุ่งเน้นสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ที่มีความขาดแคลนจำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และความพร้อมในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยแบ่งการเสนอจัดตั้งงบประมาณออกเป็น ๒ รายการ ได้แก่

## ๑. รายการครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

### ๑.๑ ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑.๒ ครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) และโรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (เนื่องจากการได้มีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว)

## ๒. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย

### ๒.๑ สิ่งก่อสร้างสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒.๒ สิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ยกเว้น โรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (เนื่องจากการได้มีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ศึกษารายละเอียดคู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน [www.bopp.go.th](http://www.bopp.go.th) หรือตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

๒. ดำเนินการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง โดยให้บันทึกข้อมูลการขอจัดตั้งงบประมาณผ่านทางเว็บไซต์ <http://budget68.jobobec.in.th> ภายในวันที่ ๑ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ และจัดส่งเอกสารประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. สำหรับรายการงบประมาณที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณระหว่างปีและยังมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ หากยังมีความจำเป็นให้พิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร

อนึ่ง สำหรับกรอบเงินในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชณะ พิศนทวิตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๔๙ - ๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๔



คู่มือการจัดตั้งงบประมาณฯ

**ปฏิทินการดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน**  
**รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

วัน เดือน ปี	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ
20 – 25 ส.ค. 2566	ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สนผ.
25 พ.ย. 2566	แจ้งแนวทาง พร้อมคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ สพท. ในการจัดตั้งงบประมาณ	สนผ.
1 ธ.ค. 2566	แจ้งกรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สนผ.
26 พ.ย. - 24 ธ.ค. 2566	จัดทำรายละเอียดการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สพท./รร.
1 - 24 ธ.ค. 2566 (24:00 น.)	บันทึกข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สพท.
25 - 29 ธ.ค. 2566	ประมวลผลการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ ของ สพท.	สนผ.
ภายใน 29 ธ.ค. 2566	ส่งเอกสารคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมทั้ง Upload ไฟล์เอกสารประกอบคำขอ ลงใน เว็บไซต์ <a href="https://budget68.jobobec.in.th">https://budget68.jobobec.in.th</a>	สพท.